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Summary of SWG-FLEGT ASIA Technical Meeting on Supply Chain Controls on 

Private Lands Concept Paper (Session 1) 

4 August, 2021 – Zoom meeting 

 

Opening Remarks 

Director of Forestry Foreign Affairs Office, Royal Forest Department (RFD) (Mr Sapol 

Boonsermsuk): Provided opening remarks and a brief update on the covid situation in 

Thailand. He explained that the day will be separated into two sessions: the morning session 

will be on the supply chain controls (SCC) on private land, while the afternoon will be on 

SCC on public land.  

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Thanked the Director for 

his opening remarks and mentioned how honoured he was that the Thai side is still willing 

and able and to meet under the challenging circumstances. He explained that the work on 

the concept note is close to completion and that focus of attention should shift to how the 

principle and procedures in the concept note should be integrated into the SCC Annex. 

FLEGT Asia’s comments are generally ‘higher-level’, but further clarification is requested on 

certain issues, such as how the two forms mentioned in the concept paper (the self-

declaration (SD) form and the transport form) relate to one another. FLEGT Asia proposes to 

share detailed comments and edits in writing following the meeting, to help finalize concept 

paper so that it can be integrated into the SCC annex. 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Shares presentation on responses to FLEGT Asia’s comments, which 

were submitted before the meeting. Proposes that FLEGT Asia’s comments, and responses 

to them, be addressed one-by-one. Reminds participants that the concept paper has three 

pathways through which a private owner can demonstrate legality, but that the meeting will 

focus on SD. 

 

FLEGT Asia Comments on Section 3 - Self-declaration method 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Asks whether the mill 

owner will need to receive both the SD form and the transportation form. 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Confirms that the mill owner will need to receive both forms. Explains that 

the SD form will always be completed by the grower, but that the transportation form could 

be completed by the grower or a trader. 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Asks, in the case of a 

trader selling timber to a mill, how the mill owner can be assured that the timber comes from 

the source in the SD. Observes that there is no way to reconcile the information on the SD 

form with information in the transportation form now that the requirement for the ‘log list’ 

(size, quantity, and volume or weight) only appears in the transportation form – it was 

previously listed in the information that had to be provided in the SD form under Table 1 in 

the concept paper. 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Observes that Table 1 of the concept paper needs to be amended to 

include the ‘log list’ (size, quantity, and volume or weight), so that the SD form can be 
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reconciled with the transportation form. Assures FLEGT Asia that this is in fact already what 

is planned and presents the draft SD form showing table for itemized declaration of 

logs/timber, which includes dimensions / volume / estimated weight. 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Reiterates that all the relevant the information from the SD will have to be 

put on the transportation form, but that if grower is selling to a trader on-site, the transport 

form will have to be completed by the trader. There will not be a requirement for the grower 

to sign or certify the transportation form.  

President of Tree Bank (Mr Phongsa Choonam): Recommends that the legal basis for the 

SD form should be explained to those that will have to use it. Without an explanation many 

people may question the legitimacy of the process, which may cause problems. 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Agrees with Mr Choonam’s recommendation. The legal basis could be 

described on the SD guideline but will not be included on the SD form for conciseness 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Emphasizes the 

importance of SCC and that the grower provides sufficient evidence to demonstrate that the 

timber comes from their land. Asks about the movement of bulk shipments of timber 

products, where it is not possible to provide the dimensions / volume. For example, what 

happens with woodchips? 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): The SD form contains an option to indicate volume / weight. These will be 

estimates provided by the grower, which will have to be confirmed by the mill operator later. 

 

FLEGT Asia Comments on Section 3.1 - Self-declaration method 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Explains that the 

comment relates to terminology, and that proposed edits will be submitted alongside 

comments in the concept paper. 

 

FLEGT Asia Comments on Section 3.2 - Self-declaration method 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Explains that it is 

necessary for the guideline’s mentioned in Section 3.2 to be accurately reflected in the SCC 

Annex. This is an important issue for the mills, especially regarding the alternative 

information that mill operators can accept to confirm legality. The concept paper says that 

the mill operators may decide on the appropriateness of the alternative information, so it will 

be important for the guidelines to explain what is ‘appropriate’. Ultimately, mill operators will 

need to make sure that the alternative information is substantively the same as that listed in 

the SD form.  

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Acknowledges the issue and agrees that the guidelines will need to be 

updated to provide more information to mill operators. Agrees that alternative information 

has to be substantively the same as that in the SD form. 

 

FLEGT Asia Comments on Section 3.2 - CITES  
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FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Explains that the section 

says on-site inspections will be conducted “when necessary”. Would like to know more about 

when inspections will be determined to be “necessary”, and when they won’t be necessary. 

Director of CITES Flora Convention Division, Department of Agriculture (Ms. 

Duengduan Sripota):  Explained that under CITES permitting, all harvesting must be done 

in line with regulations. These require that the grower registers the tree nursery with the 

Department of Agriculture (DOA), and that the grower notifies the DOA when they want to 

harvest the trees. The DOA must confirm that the registered trees are planted on-site, after 

which the grower may harvest the trees and be issued with a CITES permit. The DOA must 

be able to confirm the source of the timber being harvested, otherwise a CITES permit 

cannot be issued. 

Director of CITES Flora Convention Division, Department of Agriculture (Ms. 

Duengduan Sripota): Noted that CITES permit will be issued for exportation only. There is 

no CITES specific regulation for CITES timber intended for the domestic market; hence tree 

nursery registration and on-site inspection are not required. 

President of the Private Forest Plantation Cooperative Limited (Ms Piyathip 

Eawpanich): Observed that if a species is listed under CITES and a grower / trader wants to 

export, all CITES requirements will need to be satisfied. Growers / traders cannot export 

CITES-listed species only using the SD form. She suggested that since Thailand does not 

have a CITES-specific regulation for domestic use; SD could become another option to 

assure legal source. 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Explains that FLEGT 

Asia’s main concern is that there are sufficient controls in place to ensure that the SD 

system cannot be used to launder illegally harvested CITES-listed species, such as 

‘rosewood’. 

NOTE: A lengthy internal discussion about the CITES permitting process took place, but this 

is not reflected here. Stakeholders agreed that more technical discussions on the issue will 

be required.  

Director of the Forestry Standards Division (Mr Boonsuthee Jeravongpanich): Shared 

presentation on results of survey conducted on proposed SD system (presentation available 

separately). 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Found the presentation 

very interesting. Asked whether the results of the survey will lead to any changes in the SD 

system as it is currently described, or any ‘follow-up’ actions. 

Director of the Forestry Standards Division (Mr Boonsuthee Jeravongpanich): 

Explained that no changes are envisioned since the comments are mainly high-level, but the 

results of the survey may influence how the process is presented to officials and other 

stakeholders.  

NOTE: A second lengthy internal discussion about the requirements for RFD certification of 

timber grown on private lands for export ensued. Stakeholders agreed that more technical 

discussions on the issue will be required. 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Summarized the 

discussion: when a grower is directly exporting using the SD process, the RFD will need to 

certify the source of the timber (RFD will need to see the stumps). However, when the 
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grower is selling timber to a processor who intends to eventually export the timber a different 

process is used.  

Director of RFD Legal Group (Mr Vijarn Seansakul): Confirmed that this is the case. He 

further clarified about an export certificate (18/2) and SD. RFD’s Announcement specifies 

that SD is an accepted document for issuing an export certificate. Farmers can use SD to 

apply for a certificate to export log. Before issuing a certificate, RFD will do an on-site 

inspection (checking tree stubs). RFD will use other methods such as a satellite image or 

witness to verify timber harvested some time ago. He reiterated that the current SD system 

intends for log only. When the timber goes through mill process, mills will issue another form; 

that form will be used to issue an export certificate.  

He noted that timber processed on-site of harvest is one remaining gap. It is still not 

concluded whether SD would cover this type of timber. This may be further discussed 

internally; concurrently, RFD is in the process of reviewing the legal definition of “timber 

processing,” which is still unclear about on-site processing. Once the review completes, it 

could progress the Sub-working Group discussion.  

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Asks when guidance on 

the SD system will be released? Can RFD share details about how the SD system will be 

implemented, especially regarding capacity building of growers, officials, and other 

stakeholders.  

Director of the Forestry Standards Division (Mr Boonsuthee Jeravongpanich): 

Explained that implementation should begin in September. However, results from the survey 

(mentioned above) will first need to be presented to the Sub-working Group (SWG) for 

consideration, and finally approved by the Director General of the RFD. Some minor 

amendments to the SD guideline may be required. Unlikely that there would be any 

amendments to the forms. 

Director of RFD Legal Group (Mr Vijarn Seansakul): Explained that all government 

officials will need to be notified. Relevant information / material will be sent out to all 

agencies, including provincial offices.  

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Explained that promotional / educational material (including an animated 

video) has been produced and will be released to educate farmers about how to prepare the 

SD form. This will also probably be released in September. 

 

FLEGT Asia Comments on Section 5 - Timber processing and Measures for 

preventing the process of bringing illegal timber to enter supply chain 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Asks whether there is a 

legal requirement for mill operators to archive documents for two years, as mentioned in the 

concept paper.  

Director of Forest Industries Permission Division (Mr. Montree Nuchanong): This is an 

existing legal requirement.  

FLEGT Asia (Mr Peter Aldinger): Explains comment on the need for mill operators to 

conduct risk assessment and risk mitigation, and asks if language proposed in the comment 

could be used. 
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Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Thinks that the language could be used but asks other stakeholders 

whether specific guidelines on this issue should be provided for mill operators. 

Director of Forest Industries Permission Division (Mr. Montree Nuchanong): Explains 
that risk assessment / risk mitigation cannot be legally required but agrees that voluntary 
guidelines could be provided. 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 
Wattanavichian): Explains that the law says mill operators have to be confident that 
purchased timber is legal, but no guidelines on how this should be done have been 
developed. If the SD is now linked to the intake of timber at the mills, further discussions will 
be required to see how this process may need to be further developed. What kind of output 
is required for FLEGT Asia? 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Explains that the 
guidelines will need to be clear, as they will eventually have to be described in the SCC 
Annex. It would be helpful if there is a legal obligation on the mill operator. More details on 
what the mill should be checking are needed.  

 

FLEGT Asia Comments on Section 6 – Exportation of Timber 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Questions on this topic 

were largely covered in earlier discussions. 

 

Concluding Remarks and Next Steps 

Leader of the Sub-Working Group (SWG) on Private Land (Ms Rungnapa 

Wattanavichian): Further internal discussions will be needed on how risk assessment / risk 

mitigation should be conducted by mill operators. The information in Table 1 will be updated 

to include the log list (size, quantity, and volume or weight), and an explanation provided 

about why it is important.  

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Agrees with points made 

by Ms Wattanavichian. Also asks if more details can be provided about how photographs will 

be used in the SD form (who takes photos, what is being photographed, etc.). FLEGT Asia 

will provide detailed comments on the concept note shortly after the meeting. Once the 

concept note is finalized, the Thai side and FLEGT Asia will need to find a way to work 

together to integrate the principles and procedures into the SCC Annex. Asks what the best 

way to proceed is.  

Director of the Forestry Standards Division (Mr Boonsuthee Jeravongpanich): 

Observes that it should be the TLAS/SCC SWG that should take responsibility. Agrees to be 

the focal point responsible for the work. 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Suggests that once 

internal discussions have been completed, Thai side contact FLEGT Asia to begin 

integration of concept note into SCC Annex. 
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Summary of SWG-FLEGT Asia Technical Meeting on Supply Chain Controls on Public 

Lands Concept Paper (Session 2) 

4 August, 2021 – Zoom meeting 

 

Opening Remarks 

Leader of Supply Chain Controls (SCC) on Public Lands SWG (Ms Atcharaporn Daisai, 

RECOFTC): Opened the meeting and presented the SCC on Public Land (Sor Por Kor) 

concept paper. She highlighted where there are similarities and differences to the SCC on 

private lands concept paper.  

President, Private Forest Plantation Cooperative (Ms Piyathip Eawpanich): Asked for 

clarification whether the public lands concept paper also addresses land that the Agricultural 

Land Reform Office (ALRO), purchased from private individuals.  

Agriculture Land Reform Office (Ms Rotchanaphan Narongin): Explained that Sor Por 

Kor consists of land that was once forest and land purchased from private owners. Lands 

purchased from private owners will have a land deed called “Nor Sor”.  

Fast-Growing Tree Business Association (Mr Amornpong Hirunwong): Explained that 

when ALRO allocates a land that they bought from a private owner to a farmer, a document 

indicating ALRO as a landowner and farmer as a leasee will be issued. 

An internal discussion among SWG members ensued on whether such land would be 

covered by the public or private lands concept paper. It was agreed that further discussions 

are needed among SWG members, and with RFD and the ALRO under the Ministry of 

Environment and Natural Resources. 

 

Use of the Witness Concept as a Risk Mitigation Measure 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Requested further 

clarification on the witness concept related to risk mitigation for case 3 (planted trees on Sor 

Por Kor lands that are of a restricted species). Are witnesses required to follow a certain 

procedure (e.g. do field visits) and can they be held liable for their testimonies? It will be 

important to describe this in the concept paper to ensure that the system is working well and 

that it assures the mills of the legality of the timber. In this regard, will the details of the 

witnessing concept be added to the RFD guidelines on the self-declaration?  

Leader of SCC on Public Lands SWG (Ms Atcharaporn Daisai, RECOFTC): The SWG 

has not yet discussed the role and accountability of witnesses in detail but will do so at its 

next meeting.    

Leader of SCC on Public Lands (Ms Atcharaporn Daisai, RECOFTC): Explained that the 

witness concept was conceived by the SWG to have people or groups that are familiar with 

the harvest plot, and possibly with a level of credibility such as co-ops and provincial 

authorities, to provide assurance for case 3 timber. 

Director of RFD Legal Group (Mr Vijarn Seansakul): Witnesses will need to be 

eyewitnesses to the tree harvesting on Sor Por Kor land. Witnesses will need to be 

eyewitnesses or are aware of the timber growers’ actions in order to confirm the information 

on the SD form. If it is discovered that fraudulent information has been provided on the SD 
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form, both the timber owner and the witness may be liable to criminal prosecution when the 

officials, after the interviewing, can confirm that the information is fraudulent.  

Honorary Advisor of the Private Forest Plantation Cooperative Limited (Ms Yingluk 

Patibhanthewa): Witnesses can also include members of a cooperative. Members are living 

in clusters which means that they know what their neighbors are planting. The cooperative is 

also monitoring what farmers are planting.   

President of Tree Bank (Mr Phongsa Choonam): Questioned why RFD is regulating what 

farmers are allowed to plant and harvest. 

Director of RFD Legal Group (Mr Vijarn Seansakul): Explained that the self-declaration is 

voluntary because, by timber harvesting law, timber planted on Sor Por Kor is not a 

restricted species and one does not need permission to harvest them. However, the law still 

regulates timber transportation from Sor Por Kor, but only applies to a case where timber 

passes the first forest checkpoint. (more details on the Transportation of timber and 

checkpoints section below) For legality verification at the mill, it is possible to apply for Art. 

18/1 certification but in case the timber owner chooses not to do so, they can fill in the self-

declaration form.  

President of Thai Panel Product Industry Club (Mr Pingsun Wang): From a mill 

operator’s point of view, the witness concept increases our confidence of the timber’s 

legality. Currently, we do not have full assurance for timber from Sor Por Kor Land, but have 

not yet received any timber from Sor Por Kor land either. Most mills still use timber from 

private land, but this may change in the future when the Sor Por Kor regulation is clear. The 

witness statement and SD form will then significantly increase our confidence. As a current 

practice, many mills sign contracts with co-ops or trusted farmer groups to ensure a regular 

supply of legal timber. He confirmed that mills take utmost care to only purchase legal 

timber. 

Agriculture Land Reform Office (Ms Rotchanaphan Narongin):  Supported the witness 

idea. She also informed that ALRO can issue a land status certificate. 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): Overall, it is understood 

that further discussions among the SWG are needed on the witness concept and the 

assurances that witnesses can provide to the mills. These include the responsibilities of the 

witness, who the witness is (individuals, cooperatives, associations or government bodies) 

and to what extent witnesses can be held liable. 

 

Use of the Farmer Registration Record as a Risk Mitigation Method 

FLEGT Asia (Mr Peter Aldinger): We would be interested to know more about the farmer 

registration record. It can be a useful measure for mill owners to verify legality if the record 

states the timing of planting the timber, the number of trees and species. Does the record 

cover this type of information and how difficult is it for farmers to register with the 

Department of Agriculture? 

Leader of Supply Chain Controls (SCC) on Public Lands SWG (Ms Atcharaporn Daisai, 

RECOFTC): All farmers, incl. tree planters, can be registered and the registration includes a 

record of species and number of trees. The database is updated annually.  

President of Thai Panel Product Industry Club (Mr Pingsun Wang): If the documentation 

to prove legality is certified by a government agency, then there is sufficient credibility for the 
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mill operators. Some of the mills’ customers wish to export the timber products and may 

require further documentation to prove legality. The information from the farmer registration 

record would be useful in this case.  

 

Transportation of timber and checkpoints 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): The concept paper 

describes that a fee needs to be paid when the timber is transported through an RFD 

checkpoint. It is our understanding that there are less checkpoints in place now. Will timber 

still pass through checkpoints in all cases or will there also be cases where the timber travels 

directly to the mill? 

Director of RFD Legal Group (Mr Vijarn Seansakul): If the timber transport passes the 

first checkpoint, a transportation permit will need to be obtained from the RFD officials at the 

checkpoint, and fee will need to be paid in order to transport the timber from the checkpoint. 

However, in case the transport does not pass a checkpoint, it does not need a transport 

permit, the self-declaration form can be used as an accompanying document to transport the 

timber. Regulation on Sor Por Kor timber transport is specified on Article 25, Article 38 (2), 

and Article 39 of the Forest Act B.E. 1941.  

then the self-declaration can be used as a substitute to the transport permit.  

Forestry Technical Officer, Forest Certification Division, RFD (Mr Methanee 

Seemantara): There are currently 20 RFD checkpoints in Thailand, but five additional 

checkpoints are being set up. The reasons for increasing the number of checkpoints are to 

improve enforcement preventing timber mixing during transportation, make it easier to obtain 

permits, and control imported timber that is transported from Bangkok port to other cities. 

FLEGT Asia Focal Point for Thailand (Dr Alexander Hinrichs): It is understood that there 

are some changes in regard to transporting timber and the role of checkpoints. In this 

regard, the concept paper would need to be updated to reflect the current practice. 

 

Official definitions of planted/unplanted trees 

Agriculture Land Reform Office (Ms Rotchanaphan Narongin): Currently, ALRO and 

RFD do not have the official definitions for planted and unplanted trees. 

Director of RFD Legal Group (Mr Vijarn Seansakul): Regarding the scope of group 3 

timber, RFD is still in the reviewing process whether the announcement from the Ministry of 

Natural Resources and Environment is retroactive and would apply to trees that were 

planted before the lands received Sor Por Kor land rights document.  

President of Tree Bank (Mr Phongsa Choonam): Relevant state departments should 

announce a clear definition to prevent any misunderstandings or misusages amongst 

operators and state officials. 

 

Concluding Remarks and Next Steps 

FLEGT Asia Focal Point (Dr Alexander Hinrichs): Thanked participants for the fruitful 

discussion. It is understood that RFD’s focus is currently mainly on the SCC on private land 

concept paper and that the SCC on public land paper will be put forward later. FLEGT Asia 
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will be on standby for another round of commenting once the work on the public land paper 

has advanced. In the meantime, FLEGT Asia will send detailed comments on the paper by 

the end of this week. 

Director of Forestry Foreign Affairs Office, RFD (Mr Sapol Boonsermsuk): Thanked all 

participants, the SWG and FLEGT Asia for the good discussion and reiterated that there is a 

need to find a balance that is acceptable to all sides and that enhances the credibility of 

timber from public lands. 

 

 

Attachment: 

1. Participant list  
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(ฉบบัแปลไทย โดย ส ำนกังำนเลขำนกุำรไทย-อียู เฟลก็ท)ี 

สรุปการประชุมเชิงเทคนิค เร่ือง เอกสารแนวคิดการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ินเอกชน 
(วาระที ่1) 

ระหว่างคณะท างานกลุ่มย่อยและ FLEGT Asia 

วันที ่4 สิงหาคม 2564 ผา่นระบบ Zoom 

 

ค ากล่าวเปิด 

นายสภลท ์บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส านักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้: กลา่วเปิดประชมุ 

พรอ้มรายงานสถานการณโ์ควิดของประเทศไทยในปัจจุบนั การประชมุวนันีจ้ะแบ่งออกเป็น 2 วาระ ในช่วง

เชา้จะหารือเรื่องการควบคมุห่วงโซ่อปุทานของไมใ้นที่ดินเอกชน (SCC on PL) สว่นช่วงบ่ายจะหารือเรื่อง

การควบคมุห่วงโซ่อปุทานของไมใ้นที่รฐั (SCC on PBL) 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: ขอบคณุ ผอ. สภลท ์ส าหรบัค ากลา่ว

เปิด รูส้ึกเป็นเกียรติที่ฝ่ายไทยเขา้รว่มประชมุไดใ้นสถานการณท์ี่ทา้ทายนี ้แจง้ว่าการจดัท าเอกสารแนวคิด

ใกลเ้สรจ็แลว้ และในการท างานต่อไปจะมุ่งไปที่การรวมเนือ้หาหลกัการและกระบวนการในเอกสารแนวคิด

เขา้ไปในภาคผนวก SCC ความเห็นของ FLEGT Asia สว่นมากเป็นความเห็นต่อการด าเนินการ ตอ้งการ

ท าความเขา้ใจในบางสว่นของเอกสารแนวคิด เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างหนงัสือส าแดงความถกูตอ้งดว้ย

ตนเอง (SD) และเอกสารการน าเคลื่อนที่ไม ้FLEGT Asia เสนอจะสง่ขอ้คิดเห็นพรอ้มขอ้แกไ้ขมาในเอกสาร

แนวคิดหลงัจากการประชมุนี ้เพื่อช่วยสรุปเอกสารก่อนน าไปรวมเขา้กบัภาคผนวก SCC  

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: แลกเปลี่ยนค าตอบต่อความเห็นที่ FLEGT Asia สง่มาก่อนประชมุ โดยจะหารือไปในทีละหวัขอ้ 

กลา่วย า้ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทราบว่าเอกสารแนวคิด SCC on PL ประกอบดว้ยการยืนยนัความถกูตอ้ง 3 

แนวทาง แต่การประชมุนีจ้ะมุ่งหารือบนเรื่อง SD เท่านัน้ 

ความเห็นของ FLEGT Asia ต่อขอ้ที่ 3 

 

ความเหน็ของ FLEGT Asia ต่อข้อ 3 - วิธีการส าแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง 
(SD) 



Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: สอบถามว่าเจา้ของโรงงานแปรรูปจะ

ไดร้บัทัง้ SD และเอกสารน าเคลื่อนที่ไม ้ใช่หรือไม่ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: ยืนยนัว่าเจา้ของโรงงานแปรรูปจะไดร้บัทัง้สองเอกสาร และอธิบายเพิ่มว่าผูป้ลกูตน้ไมจ้ะเป็นผู้

กรอก SD แต่เอกสารน าเคลื่อนที่ไม่สามารถกรอกโดยผูป้ลกูหรือผูซ้ือ้ (trader) ไมก้็ได ้

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: ถามต่อถึงกรณีที่ผูซ้ือ้ (trader) น าไป

ขายต่อใหโ้รงงานแปรรูป โรงงานจะมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าไมม้าจากแหลง่ที่ระบไุวใ้น SD จรงิ ใหข้อ้สงัเกตวุ่า

ในเอกสารแนวคิดปัจจบุนั ขอ้มลูรายการไมท้ี่ตดัโค่น หายไปจากตารางที่ 1 แต่ขอ้มลูดงักลา่วมีอยู่ใน

เอกสารที่แลว้ หากไม่มีขอ้มลูในสว่นนีร้ะบุอยู่ใน SD โรงงานจะไม่สามารถกระทบยอดไมท้ี่ตดัโค่นกบัยอด

ไมท้ี่น าเคลื่อนได ้ในเอกสารแนวคิดปัจจุบนัระบเุพียงรายการไมท้ี่น าเคลื่อนที่ (ขนาด จ านวน และปรมิาตร

หรือน า้หนกั) เท่านัน้ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: เห็นว่าจะตอ้งเพิ่ม รายการไมท้ี่ตดัโค่น (ขนาด จ านวน และปรมิาตรหรือน า้หนกั) ลงไปในตารางที่ 

1 ในเอกสารแนวคิด เพื่อใหส้ามารถกระทบยอดไมร้ะหว่าง SD และเอกสารการน าเคลื่อนที่ไมไ้ด ้ยืนยนักบั 

FLEGT Asia ว่าการกระทบยอดไมร้ะหว่างเอกสารเป็นสิ่งที่คณะท างานกลุม่ย่อยไดว้างแผนไวแ้ลว้ และ

น าเสนอแบบหนงัสือ SD ที่มีตารางใหร้ะบรุายการไม ้โดยใหก้รอกขอ้มลูขนาด ปรมิาตร และน า้หนกั

โดยประมาณ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: แจง้ย า้ว่าขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดบน SD จะถูกกรอกลงไปในเอกสารการน าเคลื่อนที่ไม ้กรณีมี

การขายไม ้ณ จดุปลกู ผูซ้ือ้ไม ้(trader) จะเป็นคนกรอกเอกสารน าเคลื่อนที่ไม ้และผูป้ลกูไมไ้ม่จ าเป็นตอ้ง

ลงลายมือชื่อหรือยืนยนัเอกสารน าเคลื่อนที่ไม ้ 

นายพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้: แนะน าใหเ้พิ่มค าอธิบายฐานทางกฎหมายลงไปใน

เอกสารใหผู้ใ้ชเ้อกสารทราบดว้ย หากไม่มีค าอธิบายฐานทางกฎหมาย หลายคนอาจจะตัง้ขอ้สงสยัต่อสิทธิ

ทางกฎหมายของเอกสาร จะท าใหเ้กิดปัญหาตามมา 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: เห็นดว้ยกบันายพงศา ฐานทางกฎหมายสามารถอธิบายในแนวทางการท า SD ได ้แต่จะไม่อยู่ใน

แบบหนงัสือ SD เพื่อความกระชบัของแบบหนงัสือ 



Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: เนน้ย า้ความส าคญัของการควบคมุ

ห่วงโซ่อปุทานไม ้เป็นสิ่งส าคญัที่ผูป้ลกูตอ้งแสดงหลกัฐานที่เพียงพอเพื่อแสดงใหเ้ห็นไดว้่าไมม้าจากที่ดิน

ของตนจรงิ สอบถามเพิ่มกรณีการน าเคลื่อนกองไม ้เช่น ชิปไม ้ที่ไม่สามารถระบขุนาดหรือปรมิาตรได ้ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: SD มีทางเลือกใหก้รอกขอ้มลูเป็นปรมิาตรหรือน า้หนกั ผูป้ลกูไมจ้ะกรอกขอ้มลูดงักลา่ว

โดยประมาณ และโรงงานแปรรูปจะชั่งกองไมเ้พื่อยืนยนัอีกครัง้ 

 

ความเหน็ของ FLEGT Asia ต่อข้อ 3.1 - วิธีการส าแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วย
ตนเอง (SD) 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: แจง้ว่าเป็นความเห็นต่อเรื่องการใชค้ า 

จะสง่ขอ้เสนอแกไ้ขและความเห็นมาให ้

 

ความเหน็ของ FLEGT Asia ต่อข้อ 3.2 - วธิีการส าแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วย
ตนเอง (SD) 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: จ าเป็นที่แนวทางที่ระบใุนขอ้ 3.2 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาคผนวก SCC เป็นประเด็นส าคญัส าหรบัโรงงานแปรรูป โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร/

หลกัฐานทดแทนที่โรงงานสามารถยอมรบัใหเ้ป็นหลกัฐานแสดงความถกูตอ้งตามกฎหมายได ้ในเอกสาร

แนวคิด SCC on PL ระบไุวว้่าโรงงานสามารถใชเ้อกสาร/หลกัฐานทดแทนที่เหมาะสมได ้เช่นนัน้แนวทางก็

ตอ้งอธิบายดว้ยว่า “ที่เหมาะสม” คืออะไร และโรงงานจะตอ้งแน่ใจดว้ยว่าเอกสาร/หลกัฐานดงักล่าว

ครอบคลมุขอ้มลูใน SD 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: รบัทราบและเห็นดว้ยว่าจะตอ้งเพิ่มขอ้มลูส าหรบัโรงงานแปรรูปลงไปในแนวทาง เห็นดว้ยเช่นกนั

ว่าเอกสาร/หลกัฐานทดแทนจะตอ้งครอบคลมุเนือ้หาใน SD 

 

ความเหน็ของ FLEGT Asia ต่อข้อ 3.2 - CITES 



Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: ค าอธิบายในขอ้นีร้ะบวุ่าจะมีการ

ตรวจพิสจูนใ์นพืน้ที่ “หากจ าเป็น” เลยอยากทราบว่าจะมีการตรวจพิสจูนใ์นพืน้ที่ในกรณีใดบา้ง และกรณีนี ้

ใดจะไม่มีการตรวจพิสจูนใ์นพืน้ที่ 

นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช กรมวิชาการเกษตร:  
อธิบายว่าในกระบวนการออกหนงัสืออนญุาต CITES การตดัโค่นจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ซึ่ง

ก าหนดใหผู้ป้ลกูลงทะเบียนแปลงปลกูกบักรมวิชาการเกษตร และผูป้ลกูจะตอ้งแจง้กรมวิชาการเกษตร

ก่อนท าการตดัโค่น กรมวิชาการเกษตรจะลงตรวจพิสจูนใ์นพืน้ที่เพื่อยืนยนัว่ามีการปลกูตน้ในพืน้ที่ดงักลา่ว

จรงิ หลงัจากตรวจพิสจูนแ์ลว้ ผูป้ลกูจึงสามารถตดัโค่นไมไ้ด ้และผูป้ลกูจะไดร้บัหนงัสืออนญุาต CITES 

กรมวิชาการเกษตรจะตอ้งสามารถยืนยนัแหลง่ตดัโค่นไมไ้ดเ้ท่านัน้ จึงจะออกหนงัสืออนญุาต CITES ใหไ้ด ้

นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช กรมวิชาการเกษตร:  

แจง้ว่าหนงัสืออนญุาต CITES จะออกส าหรบัการสง่ออกเท่านัน้ ปัจจบุนัไม่มีกฎระเบียบส าหรบัไม ้CITES 

ที่ใชใ้นประเทศ ไม่มีกฎระเบียบใหต้อ้งลงทะเบียนแปลงปลกู หรือตรวจสอบในพืน้ที่ 

นางปิยะทพิย ์เอี๋ยวพานิช ประธานสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน จ ากัด: แจง้ว่าผูป้ลกู/ผูค้า้ไม ้ที่

ตอ้งการสง่ออกสินคา้ที่มาจากชนิดพนัธุใ์น CITES จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ CITES ผูป้ลกู/ผูค้า้ไม้

ไม่สามารถสง่ออกโดยใช ้SD ได ้เห็นว่าในปัจจุบนัที่ประเทศไทยไม่มีกฎระเบียบส าหรบั CITES ที่ใชใ้น

ประเทศ SD จะสามารถเป็นหนึ่งในทางเลือกในการยืนยนัความถกูตอ้งของแหลง่ที่มา ส าหรบัการใชใ้น

ประเทศได ้

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: แจง้ว่าความสนใจหลกัของ FLEGT 

Asia คือการท าใหแ้น่ใจว่ามีการควบคมุที่เพียงพอ ที่สามารถป้องกนัไม่ใหม้ีการน าระบบ SD ไปใชฟ้อกไม ้

CITES เช่น ไมพ้ะยงู ที่ตดัโค่นผิดกฎหมาย  

หมายเหตุ มีกำรหำรือภำยในเกีย่วกบักระบวนกำรออกหนงัสอือนญุำต CITES เกิดขึน้ แต่ไม่ไดเ้ขียนไวใ้น

เอกสำรสรุปนี ้ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสยีเหน็พอ้งกนัว่ำจะตอ้งมีกำรหำรือเรือ่งนีใ้นระดบัเทคนคิต่อไป 

นายบุญสุธีย ์จีระวงคพ์านิช ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้: น าเสนอผลการเก็บ

ความเห็นต่อระบบ SD 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: เป็นขอ้มลูที่น่าสนใจ สอบถามว่าจาก

ความเห็นที่เก็บได ้จะตอ้งมีการปรบัปรุงระบบ SD หรือไม่ หรือจะมีการด าเนินการติดตามต่อไปหรือไม่ 



นายบุญสุธีย ์จีระวงคพ์านิช ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้: ไม่มีแผนที่ปรบัปรุงระบบ SD เพิ่ม

เพราะสว่นมากความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการ โดยความเห็นที่เก็บไดจ้ะช่วยในการออกประกาศแจง้

เจา้หนา้ที่และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

หมายเหตุ มีกำรหำรือภำยในอกีครัง้เกีย่วกบักฎระเบียบกำรออกหนงัสอืรบัรองไมท้ีป่ลูกขึน้ในทีด่นิเอกชน

โดยกรมป่ำไม ้ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเหน็พอ้งกนัว่ำตอ้งมีกำรหำรือเรื่องนีต่้อไป 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: สรุปการหารือ หากผูป้ลกูไมต้อ้งการ

สง่ออกเองผ่านกระบวนการ SD กรมป่าไมจ้ะตอ้งรบัรองแหลง่ที่มาของไม ้(โดยการลงตรวจสอบตอไม)้ 

หากผูป้ลกูขายไมใ้หก้บัผูแ้ปรรูปที่จะท าการสง่ออกไปต่อไป จะตอ้งท าอีกกระบวนการหนึ่ง 

นายวิจารณ ์เสนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้: ยืนยนัว่าเขา้ใจถกูตอ้ง และชีแ้จงเพิ่ม

เก่ียวกบัหนงัสือรบัรองเพื่อส่งออก (18/2) และ SD ประกาศของกรมป่าไมเ้ก่ียวกบั 18/2 ไดร้ะบไุวว้่า SD 

เป็นเอกสารที่แสดงการไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย สามารถใชอ้อกหนงัสือรบัรองเพื่อสง่ออก กรณีสง่ออก

ไมท้่อนได ้ก่อนออกหนงัสือรบัรองเพื่อสง่ออก กรมป่าไมจ้ะลงตรวจพิสจูนใ์นพืน้ที่ ส  าหรบัไมท้ี่มีการตดัโค่น

มานานแลว้ กรมป่าไมจ้ะใชว้ิธีการยืนยนัอ่ืนเช่น การตรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม หรือ พยาน แจง้ย า้ว่า 

SD สามารถน าไปขอออกหนงัสือรบัรองเพื่อสง่ออกไดก้็ต่อเมื่อไมไ้ม่ไดเ้ขา้โรงงานแปรรูปเท่านัน้ โรงงานจะ

ออกอีกเอกสารหนึ่งใหก้บัไมห้รือผลิตภณัฑท์ี่ออกจากโรงงาน  

แจง้เพิ่มว่ามีช่องว่าอยู่ในปัจจบุนัคือไมท้ี่แปรรูป ณ จดุปลกู เนื่องจากยงัไม่ไดข้อ้สรุปว่าไมแ้ปรรูปประเภทนี ้

จะสามารถใช ้SD ไดห้รือไม่ อาจจะมีการหารือภายในต่อไป ขณะเดียวกนั กรมป่าไมก้็อยู่ระหว่างการ

ทบทวนนิยามของ “การแปรรูปไม”้ ซึ่งยงัขาดความแน่ชดัในเรื่องไมท้ี่แปรรูป ณ จุดปลกู เมื่อการทบทวน

เสรจ็แลว้ การหารือของคณะท างานกลุม่ย่อยอาจกา้วหนา้ขึน้ได  ้

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: สอบถามว่าจะมีการประกาศแนว

ทางการท า SD ตอนไหน กรมป่าไมส้ามารถใหข้อ้มลูเรื่องการด าเนินการ SD โดยเฉพาะในดา้นการ

เสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ลกู เจา้หนา้ที่ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ไดห้รือไม่ 

นายบุญสุธีย ์จีระวงคพ์านิช ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้: คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้

ในเดือน ก.ย. นี ้อย่างไรก็ตาม จะตอ้งน าผลการเก็บความเห็น (ที่กลา่วไวด้า้นบน) เขา้น าเสนอต่อ

คณะท างานกลุม่ย่อยเพื่อพิจารณา และใหอ้ธิบดีกรมป่าไมเ้ห็นชอบก่อน อาจจะมีการปรบัปรุงคู่มือ SD 

เพิ่มเติม แต่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแบบ SD เกิดขึน้ 



ผูอ้  านวยการกลุม่นิติการ แจง้ว่าเจา้หนา้ที่รฐัทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัแจง้ ขอ้มลูและเอกสารที่เก่ียวขอ้งจะถกู

สง่ไปยงัหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงส านกังานทอ้งถิ่นดว้ย 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: แจง้ว่าไดจ้ดัท าสื่อประชาสมัพนัธ/์ใหค้วามรู ้(รวมถึงวิดีโอ) แลว้ และจะเผยแพรอ่อกไปเพื่อให้

ความรูก้บัเกษตรกรถึงวิธีการจดัท า SD คาดว่าจะสามารถเผยแพรไ่ดใ้นเดือน ก.ย. 

 

ความเหน็ของ FLEGT Asia ต่อข้อ 5 - การแปรรูปไม้และมาตรการป้องกันกระบวนการน าไม้ผิด
กฎหมายเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: สอบถามว่ามีกฎระเบียบทาง

กฎหมายท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบการโรงงานแปรรูปตอ้งเก็บเอกสารไว ้2 ปีตามที่ระบใุนเอกสารแนวคิด

หรือไม่ 

นายมนตรี นุชอนงค ์ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้: ยืนยนัว่ากฎหมายปัจจบุนัมีระบไุว ้

Mr Peter Aldinger, FLEGT Asia: ชีแ้จงขอ้คิดเห็นที่ FLEGT Asia มีต่อการประเมินความเสี่ยง และ

บรรเทาความเสี่ยงโดยโรงงานแปรรูป และสอบถามว่ารูปแบบการเขียนที่ FLEGT Asia สามารถน าไปใสไ่ด้

หรือไม่ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: คิดว่าสามารถน ามาใชไ้ด ้และสอบถามผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียว่าจะตอ้งมีแนวทางโดยเฉพาะส าหรบั

ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปหรือไม่ 

นายมนตรี นุชอนงค ์ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้: อธิบายว่าการประเมิน/บรรเทาความ
เสี่ยง ไม่สามารถเป็นขอ้บงัคบัทางกฎหมายได ้แต่เห็นดว้ยว่าสามารถออกเป็นแนวทางภาคสมคัรใจได้ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน
เอกชน: อธิบายว่ากฎหมายก าหนดใหผู้ป้ระกอบการโรงงานแปรรูปตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าไมท้ี่ซือ้มาถกู
กฎหมาย แต่ไม่เคยมีการพฒันาแนวทางชีแ้นะว่าตอ้งท าอย่างไร ในเมื่อ SD จะเชื่อมโยงกบัการรบัไมเ้ขา้
โรงงาน ก็อาจตอ้งหารือต่อไปว่าจะพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงอย่างไร สอบถามความ
คาดหวงัของ FLEGT Asia ต่อกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงดงักลา่ว 



Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: แจง้ว่าแนวทางจะตอ้งชดัเจน เพราะ
จะตอ้งน าไปอธิบายในภาคผนวก SCC ดว้ย จะเป็นประโยชนห์ากมีขอ้ผกูพนัทางกฎหมายในสว่นของ
ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูป และจะตอ้งมีขอ้มลูเพิ่มว่าโรงงานจะตอ้งตรวจอะไรบา้ง 

 

ความเหน็ของ FLEGT Asia ต่อข้อ 6 - การส่งออกไม้ 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: ค าถามไดถู้กตอบไปแลว้ในการหารือ

ก่อนหนา้ 

 

ค ากล่าวสรุปและการด าเนินงานขั้นต่อไป 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ิน

เอกชน: จะตอ้งมีการหารือภายในต่อไปว่าผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปควรจะประเมิน/บรรเทาความเสี่ยง

อย่างไร จะเพิ่มเติมขอ้มลูในตารางที่ 1 ใหค้รอบคลมุรายการไมท้ี่ตดัโค่น (ขนาด, จ านวน, ปรมิาตรหรือ

น า้หนกั) พรอ้มค าอธิบายว่าท าไมรายการไมถ้ึงเป็นขอ้มลูที่ส  าคญั 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: เห็นดว้ยกบันางสาวรุง่นภา อยาก

ทราบว่าจะสามารถเพิ่มค าอธิบายเก่ียวกบัรูปภาพแนบเอกสาร SD ไดห้รือไม่ (เช่น ใครเป็นคนถ่ายภาพ 

และถ่ายภาพอะไร) FLEGT Asia จะสง่ความเห็นกลบัมาพรอ้มกบัเอกสารแนวคิดหลงัการประชุม หลงัจาก

สรุปเอกสารแนวคิดแลว้ ฝ่ายไทยและ FLEGT Asia จะท างานรว่มกนัเพื่อรวมหลกัการและกระบวนการใน

เอกสารแนวคิดเขา้ไปในภาคผนวก SCC ขอความเห็นถึงวิธีการท างานต่อไป 

นายบุญสุธีย ์จีระวงคพ์านิช ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้: เห็นว่าคณะท างานกลุม่ย่อย 

THA-TLAS&SCC ควรรบัผิดชอบเรื่องนี ้และตกลงเป็นผูป้ระสานงานหลกั 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: หลงัจากการหารือภายในไดข้อ้สรุป

หมดแลว้ แนะน าใหฝ่้ายไทยติดต่อ FLEGT Asia กลบัมา เพื่อเริ่มการรวมแนวคิดเขา้กบัภาคผนวก SCC 
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(ฉบบัแปลไทย โดย ส ำนกังำนเลขำนกุำรไทย-อียู เฟลก็ท)ี 

สรุปการประชุมเชิงเทคนิคเร่ืองเอกสารแนวคิดการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในทีด่ินรัฐ  

ระหว่างคณะท างานกลุ่มย่อยและ FLEGT Asia (วาระที ่2) 

4 สิงหาคม 2564 - ผ่านระบบ Zoom 

 

ค ากล่าวเปิด 

นางสาวอัจฉราภรณ ์ได้ไซร้ หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในทีด่ินรัฐ:

เปิดประชมุ และเสนอ เอกสารแนวคิดแนวทางการยืนยนัความถกูตอ้งของไมใ้นที่ดินรฐั (ส.ป.ก.) โดย

ชีใ้หเ้ห็นความเหมือนและแตกต่างเทียบกบัแนวคิดของที่ดินเอกชน 

นางปิยะทพิย ์เอี๋ยวพานิช ประธานสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน จ ากัด: สอบถามว่าเอกสารแนวคิด

ส าหรบัที่ดินรฐัจะครอบคลมุที่ดิน ส.ป.ก. ที่ส  านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซือ้จากเอกชนหรือไม่ 

นางรจนพรรณ ณรงคอ์ินทร ์ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม: อธิบายว่าที่ดิน ส.ป.ก. 

ประกอบดว้ยท่ีดินที่มาจากป่า และที่ดินที่ซือ้จากเอกชน ที่ดินที่ซือ้จากเอกชนจะมีเอกสารที่ดินที่เรียกว่า 

น.ส. 

นายอมรพงศ ์หรัิญวงศ ์กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว: อธิบายว่ากรณีที่ดินที่ส  านกังานปฏิรูปที่ดิน

เพื่อการเกษตรซือ้มาจากที่ดินเอกชน (เป็นที่ดินที่มีฉโนด) จะมีเอกสารระบวุ่าส านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรเป็นเจา้ของที่ดิน และเกษตรกรเป็นผูเ้ช่า 

คณะท างานกลุม่ย่อยหารือภายในว่าที่ดินดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตเ้อกสารแนวคิดของที่ดินเอกชนหรือที่ดิน

รฐั และเห็นพอ้งกนัว่าตอ้งมีการหารือภายในคณะท างานกลุ่มย่อย และกบักรมป่าไม ้และส านกังานปฏิรูป

ที่ดินเพื่อการเกษตร ภายใตก้ระทรวงทรพัยากรธรรมและสิ่งแวดลอ้ม ต่อไป 

 

แนวคิดการใช้พยานเป็นวิธีบรรเทาความเส่ียง 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: ขอใหช้ีแ้จงเพิ่มเรื่องแนวคิดการใช้

พยานเป็นมาตรการลดความเสี่ยงส าหรบัไมใ้นกรณีที่ 3 (ไมห้วงหา้มที่ปลกูขึน้บนที่ดิน ส.ป.ก.) เช่น จะมี

การก าหนดวิธีการขัน้ตอนการเป็นพยานหรือไม่ (เช่น การลงตรวจในพืน้ที่) และพยานมีความรบัผิดชอบต่อ
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ค ารบัรองของตนหรือไม่ เอกสารแนวคิดควรอธิบายประเด็นเหลา่นี ้เพื่อใหร้ะบบสามารถด าเนินการไดดี้ 

และสามารถยืนยนัความถูกกฎหมายต่อโรงงานแปรรูปได ้นอกจากนีอ้ยากทราบว่าประกาศคู่มือ SD ที่กรม

ป่าไมเ้ป็นผูอ้อก จะมีระบรุายละเอียดเรื่องพยานหรือไม่ 

นางสาวอัจฉราภรณ ์ได้ไซร้ หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในทีด่ินรัฐ: 

คณะท างานกลุม่ย่อยยงัไม่ไดห้ารือเรื่องบทบาทและความรบัผิดชอบของพยานโดยละเอียด จะหารือต่อไป

ในการประชมุครัง้หนา้ 

นางสาวอัจฉราภรณ ์ได้ไซร้ หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในทีด่ินรัฐ: 

อธิบายเพิ่มว่าการใชพ้ยานเกิดจากแนวคิดของคณะท างานกลุม่ย่อยเพื่อใหบ้คุคลหรือกลุม่ที่มีความคุน้เคย

กบัแปลงปลกูนัน้ๆ และหากเป็นไปไดเ้ป็นบุคคล/กลุม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สหกรณ ์หรือ เจา้หนา้ที่

ทอ้งถิ่น มาใหก้ารรบัรองไมใ้นกลุม่ที่ 3 

นายวิจารณ ์เสนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้: พยานจะตอ้งเป็นผูเ้ห็นเหตกุารณก์ารตดั

หรือโค่นตน้ไมใ้นที่ดิน ส.ป.ก. เพราะการเป็นพยานนัน้จะตอ้งเห็นหรือรูก้ารกระท าและยืนยนัสนบัสนนุผู้

รบัรองตามขอ้มลูใน SD  หากมีการใหข้อ้มลูเท็จ ทัง้ผูร้บัรองและพยานอาจถกูด าเนินคดีอาญา ถา้พนกังาน

เจา้หนา้ที่เรียกมาใหถ้อ้ยค าและยงัยืนยนัขอ้ความเป็นเท็จ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้เท็จจรงิที่คน้พบ พยานจะถกู

เรียกมาในขัน้ตอนการด าเนินคดี 

นางย่ิงลักษณ ์ปฏิภาณเทวา ทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์สหกรณส์วนป่าภาคเอกชน จ ากัด: พยาน

สามารถเป็นสมาชิกของสหกรณก์็ได ้เพราะสมาชิกเหลา่นีอ้ยู่ในชมุชนเดียวกนัท าใหร้บัทราบว่าคนในชมุชน

ปลกูอะไรบา้ง สหกรณม์ีการติดตามการปลกูตน้ไมข้องเกษตรกรดว้ย 

นายพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้: สงสยัว่าท าไมกรมป่าไมต้อ้งมาควบคมุการปลกูและ

ตดัโค่นไม ้ในเมื่อเกษตรกรไดร้บัอนญุาตใหท้ าอยู่แลว้ 

นายวิจารณ ์เสนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้: อธิบายว่า SD เป็นการท าโดยสมคัรใจ

เนื่องจากไมท้ี่ปลกูขึน้ในที่ ส.ป.ก. ไม่ถือว่าเป็นไมห้วงหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้การตดัหรือโค่นไม้ไม่

ตอ้งไดร้บัใบอนญุาต แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายยงัมีการควบคมุการน าไมเ้คลื่อนที่ แต่เฉพาะในกรณีที่การ

น าไมเ้คลื่อนที่ไปผ่านด่านป่าไมแ้รกเท่านัน้ (รายละเอียดใน หวัขอ้กำรน ำเคลือ่นทีไ่มแ้ละด่ำนป่ำไม ้

ดา้นลา่ง) เพื่อการแสดงความถกูตอ้งตามกฎหมายเพื่อน าเขา้โรงงานแปรรูป เกษตรกรสามารถขอออก

หนงัสือรบัรองตาม 18/1 หรือท า SD ก็ได ้ 
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นายปิงซุน หวัง  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น: จากมมุมองของโรงงานแปร

รูป เห็นว่า แนวคิดการใชพ้ยานจะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อความถูกกฎหมายของไมไ้ด ้ปัจจบุนัยงัไม่มีวิธีการ

สรา้งความเชื่อมั่นใหไ้มจ้ากที่ดิน ส.ป.ก. ไดท้ัง้หมด และโรงงานก็ไม่ไดน้ าเขา้ไมจ้ากที่ดิน ส.ป.ก. เช่นกนั 

โรงงานสว่นมากใชไ้มจ้ากที่ดินเอกชน ในอนาคตหากกฎระเบียบของไมใ้นที่ดิน ส.ป.ก. ชดัเจนขึน้ ก็อาจท า

ใหโ้รงงานสะดวกที่จะรบัไมจ้ากท่ีดิน ส.ป.ก. ได ้เห็นว่า SD และพยานจะสรา้งความน่าเชื่อถือในมมุมอง

ของโรงงานไดอ้ย่างมาก ในปัจจบุนัโรงงานหลายแห่งเซ็นสญัญาซือ้กับสหกรณห์รือกลุม่เกษตรกรที่เชื่อถือ

ไดเ้พื่อใหม้ีไมถ้กูกฎหมายเขา้มาในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ยืนยนัว่าโรงงานเอาใจใสม่ากที่จะซือ้แต่ไมถ้กู

กฎหมายเท่านัน้ 

นางรจนพรรณ ณรงคอ์ินทร ์ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม: เห็นดว้ยกบัแนวคิดการใช้

พยาน และแจง้เพิ่มเติมว่า ส านกังานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถออกหนงัสือรบัรองสถานะที่ดินได้

ดว้ย 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: รบัทราบว่าจะตอ้งมีการหารือภายใน

คณะท างานกลุม่ย่อย เรื่องแนวคิดพยาน และความเชื่อมั่นที่พยานสามารถใหไ้ดก้บัโรงงานแปรรูป หารือไป

ถึงความรบัผิดชอบของพยาน ใครที่เป็นพยานได ้(บคุคลทั่วไป สหกรณ ์กลุม่หรือหน่วยงานรฐั) และ

ขอบเขตความรบัผิดชอบของพยาน  

 

การใช้ทะเบียนเกษตรกรเป็นวิธีบรรเทาความเส่ียง 

Mr Peter Aldinger, FLEGT Asia: สนใจทราบขอ้มลูของทะเบียนเกษตรกร เห็นว่าทะเบียนเกษตรกร

สามารถเป็นประโยชนก์บัเจา้ของโรงงานในการยืนยนัความถกูตอ้งตามกฎหมายได ้ถา้หากว่าทะเบียนมี

การระบชุ่วงเวลาที่มีการปลกูตน้ไม ้จ านวนตน้ไม ้และชนิดพนัธุ ์ไม่ทราบว่าทะเบียนครอบคลมุขอ้มลู

เหลา่นีห้รือไม่ และเกษตรกรลงทะเบียนดงักล่าวไดย้ากหรือไม่ 

นางสาวอัจฉราภรณ ์ได้ไซร้ หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานในทีด่ินรัฐ: 

เกษตรกรทกุคนรวมไปถึงผูป้ลกูตน้ไม ้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรได ้การลงทะเบียนจะมีการบนัทึกขอ้มลู

ชนิดพนัธุ ์และจ านวนตน้ไม ้ฐานขอ้มลูทะเบียนมีการอปัเดตทุกปี 

นายปิงซุน หวัง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น: ผูป้ระกอบการโรงงานมองว่า

เอกสารที่รบัรองโดยหน่วยงานรฐัมีความน่าเชื่อถือเพียง ขอ้มลูในทะเบียนเกษตรกรจะมีประโยชนใ์นกรณี 
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เช่น ลกูคา้บางกลุม่ของโรงงานที่จะน าสินคา้ไปสง่ออกต่อ ที่มกัจะขอเอกสารเพื่อยืนยนัความถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  

 

การน าเคล่ือนทีไ่ม้ และด่านป่าไม้ 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: เอกสารแนวคิดระบวุ่าไมท้ี่น าเคลื่อน

เขา้ด่านป่าไมต้อ้งจ่ายค่าธรรมเนียม พวกเราเขา้ใจว่าปัจจุบนัมีด่านป่าไมน้อ้ยลง จึงอยากถามต่อว่าไม้

จะตอ้งเขา้ด่านป่าไมท้กุกรณีหรือไม่ หรือมีกรณีที่ไมส้ามารถน าเคลื่อนไปยงัโรงงานแปรรูปโดยตรงไดเ้ลย 

นายวิจารณ ์เสนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้: หากน าไมใ้นที่ ส.ป.ก.ที่มิใช่ไมห้วงหา้ม

เคลื่อนเขา้ด่านป่าไมแ้รก จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมและออกใบเบิกทางน าไมเ้คลื่อนที่ต่อไป แต่ถา้การน าไม้

เคลื่อนที่นัน้ไม่ผ่านด่านป่าไม ้ก็ไม่ตอ้งขอออกใบเบิกทางน าไมเ้คลื่อนที่ เจา้ของไมส้ามารถใช ้SD ก ากบัน า

ไมเ้คลื่อนที่ต่อไปได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามมาตรา 25 มาตรา 38 (2) และมาตรา 39  แห่งพระราชบญัญัติป่าไม ้

พทุธศกัราช  2484 

นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้: ปัจจุบนัประเทศไทยมีด่าน

ป่าไมท้ัง้หมด 20 ด่าน แต่จะมีอีก 5 ด่านเพิ่มเพื่อเสรมิสรา้งการควบคมุทางกฎหมาย ปอ้งกนัการปนเปื้อน

ของไมผ้ิดกฎหมายระหว่างการน าเคลื่อน อ านวยความสะดวกในการออกใบอนญุาตน าเคลื่อนที่ไม ้และ

ควบคมุการน าเคลื่อนที่ไมน้ าเขา้จากท่าเรือในกรุงเทพฯไปยงัจงัหวดัอ่ืน 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point for Thailand: รบัทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้

ในการน าเคลื่อนที่ไมแ้ละบทบาทของด่านป่าไม ้เช่นนัน้ก็ตอ้งอปัเดตเอกสารแนวคิดใหต้รงกบัการปฏิบติัใน

ปัจจบุนั 

 

ค านิยามอย่างเป็นทางการของ ไม้ทีป่ลูกขึน้ และ ไม้ทีไ่ม่ปลูกขึน้ (ขึน้เองตามธรรมชาต)ิ 

นางรจนพรรณ ณรงคอ์ินทร ์ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม: ปัจจุบนั ส านกังานปฏิรูป

ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่มีค  านิยามอย่างเป็นทางการส าหรบัไมท้ี่ปลกูขึน้และที่ไม่ปลกูขึน้ 

นายวิจารณ ์เสนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้: กรมป่าไมอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาว่า

ประกาศมีผลต่อไมท้ี่ปลกูก่อนไดร้บัหนงัสืออนญุาตใหเ้ขา้ประโยชนใ์นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.

ป.ก. ) หรือไม่  
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นายพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้: หน่วยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งควรประกาศนิยามใหแ้น่ชดั 

เพื่อไม่ใหผู้ป้ระกอบการ หรือ เจา้หนา้ที่รฐั เขา้ใจผิด หรือ น าไปปฏิบติัผิด 

 

ค ากล่าวสรุปและการด าเนินงานขั้นต่อไป 

Dr Alexander Hinrichs, FLEGT Asia Focal Point: ขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุส าหรบัการหารือที่ประสบ

ผลส าเรจ็ FLEGT Asia รบัทราบว่าปัจจบุนักรมป่าไมจ้ะมุ่งด าเนินการเรื่องแนวคิดการควบคมุห่วงโซ่

อปุทานของไมใ้นที่ดินเอกชนก่อน ส าหรบัที่ดินรฐัจะเป็นการด าเนินการถดัไป FLEGT Asia รอใหค้วามเห็น

อีกรอบหลงัจากที่เอกสารแนวคิดของที่ดินรฐัมีความกา้วหนา้แลว้ ในระหว่างนี ้FLEGT Asia จะสง่

ความเห็นโดยละเอียดมาในร่างเอกสารภายในสดุสปัดาหห์ลงัการประชมุ 

นายสภลท ์บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส านักการป่าไม้ต่างประเทศ: ขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนทัง้

จากคณะท างานกลุม่ย่อยและจาก FLEGT Asia ส าหรบัการหารือที่เป็นไปอย่างประสบผลส าเรจ็ และ

กลา่วย า้ว่าการพฒันาแนวคิดจะตอ้งหาผลสรุปที่เป็นที่ยอมรบัโดยทกุฝ่าย และสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ใหไ้มจ้ากที่ดินรฐัได ้

 

เอกสารแนบ 

1. รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  Mr. Alexander Hinrichs Head of Asia Regional Office, European Forest Institute - 

FLEGT & REDD Unit 

2.  Mr. Mr. Peter Aldinger  Forest Governance & Timber Legality Assurance Expert, 

European Forest Institute - FLEGT & REDD Unit 

3.  Mr. Björn Dupong Forest Governance Expert, European Forest Institute - 

FLEGT & REDD Unit 

4.  นางสาวสมฤดี นิโครวฒันยิ่งยง FLEGT Facilitator to Thailand, EU FLEGT Asia Programme 

5.  นายสมพร คงธนกฤตกร SME Consultant, EU FLEGT Asia Programme 

6.  นายสภลท ์บญุเสรมิสขุ ผูอ้  านวยการส านกัการป่าไมต่้างประเทศ กรมป่าไม ้

7.  นายทนงศกัดิ์ นนทภา ผูอ้  านวยการส านกัเศรษฐกิจการป่าไม ้กรมป่าไม ้

8.  นายบญุสธีุย ์จีระวงคพ์านิช ผูอ้  านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม ้กรมป่าไม ้

9.  นายเสรมิยชญ ์ช านาญคา้ ผูอ้  านวยการส่วนสง่เสรมิการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ กรมป่าไม  ้

10.  นางสาวรุง่นภา  วฒันวิเชียร ที่ปรกึษาส านกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

11.  นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง เจา้หนา้ที่โครงการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

12.  นางสาวอฉัราภรณ ์ไดไ้ซร ้ ผูป้ระสานงานโครงการเฟล็กที RECOFTC 

13.  นายสิทธิพร รอดไพรสม  เจา้หนา้ที่โครงการ V4MF RECOFTC 

14.  นางสาววรางคณา รตันรตัน ์ ผูอ้  านวยการแผนงานประเทศไทย RECOFTC 

15.  นายวิโรจน ์ติปิน ผูป้ระสานเครือข่าย มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 

16.  นายนิรุตณ ์บวัพา ผูป้ระสานงานดา้นป่าไม-้ที่ดิน เครือข่ายทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอีสาน 
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17.  นายพงศา ชแูนม ประธานมลูนิธิธนาคารตน้ไม ้

18.  นายสนุทร รกัษ์รงค ์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

19.  นายสวุิทย ์ทองหอม สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จงัหวดัภาคใต ้

20.  นายวิจารณ ์เสนสกลุ ผูอ้  านวยการกลุม่นิติการ กรมป่าไม ้

21.  นางสาวอภิรดี จิตตป์รารพ นิติกรช านาญการ กลุม่นิติการ กรมป่าไม ้

22.  นายมนตรี นชุอนงค ์ ผูอ้  านวยการส่วนอนญุาตอตุสาหกรรมไม ้กองการอนญุาต กรม

ป่าไม ้

23.  นายเมทนี สีมนัตร นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการ สว่นรบัรองการป่าไม ้กรมป่าไม ้

24.  นายรณฤทธิ์ ชุ่มขนุทด เจา้พนกังานป่าไมช้ านาญงาน สว่นรบัรองการป่าไม ้กรมป่าไม ้

25.  นางสาวพชัญส์ิตา ฐิตะเลิศวงศ ์ นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ ส านกัจดัการท่ีดินป่าไม ้กรมป่าไม ้

26.  นายมนตรี อินต๊ะเสน นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  

กรมป่าไม ้

27.  นางปิยะทิพย ์เอ๋ียวพานิช ประธานสหกรณส์วนป่าภาคเอกชน จ ากดั 

28.  นางยิ่งลกัษณ ์ปฏิภาณเทวา ท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์สหกรณส์วนป่าภาคเอกชน จ ากดั 

29.  นายปิงซุน หวงั ประธานกลุม่อตุสาหกรรมไมอ้ดั ไมบ้าง และวสัดแุผ่น 

30.  นายวิโรจน ์คณะพงษา ผูจ้ดัการ กลุม่อตุสาหกรรมไมอ้ดั ไมบ้าง และวสัดแุผ่น 

31.  นายอมรพงศ ์หิรญัวงศ ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไมโ้ตเรว็ 

32.  นายปรเมศวร ์พายพัสถาน ผูช้่วยผูจ้ดัการโครงการฯ สมาคมไมเ้ก่า 

33.  นางสาวกรวิไล วงคย์ศ ผูป้ระสานงาน สมาคมไมเ้ก่า 

34.  นายพิภชั พรรณะ รองนายกสมาคมผูส้ง่ออกไมไ้ทย 
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35.  นายการุณ ไกรระวี ผูอ้  านวยการสมาคมธุรกิจไม ้

36.  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ผูอ้  านวยการกลุม่วิจยัอนสุญัญาไซเตสดา้นพืช กรมวิชาการเกษตร 

37.  นางรจนพรรณ ณรงคอิ์นทร ์ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านกังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

38.  นางสาวดวงใจ ตูด้  า ผูอ้  านวยการกลุม่อนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม ส านกังานการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

39.  นางสาวณฐนนท ์สนัติมิตร  นกัวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบติัการ ส านกังานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

40.  นางสาวปานจิต ตนัสม ที่ปรกึษา ส านกังานเลขานกุารไทย-อีย ูเฟล็กที  

41.  นางสาวทิพยรตัน ์ลิม้สายสขุ ผูช้่วยฝ่ายปฏิบติัการ ส านกังานเลขานกุารไทย-อีย ูเฟล็กที  

42.  นางสาวศภุดา คงนคร ผูช้่วยโครงการ ส านกังานเลขานกุารไทย-อียู เฟล็กที  

43.  นางสาวภิตินนัท ์วงศม์ะเกลือเก่า นกัวิชาการป่าไมป้ฏิบติัการ สว่นมาตรฐานการป่าไม ้กรมป่าไม ้

44.  นางสาวภาวิณี อดุมใหม่ ที่ปรกึษาการจดัท าภาคผนวก 

45.  นายจงสถิตย ์องัวิทยาธร องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


